

11/11/11
11/11/11
11/11/11
11/11/11





บันทึกข้อความ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.
 4890
 วันที่ - 6 พ.ย. 2552
 เวลา 14.20 น.

รับที่.....
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 วันที่..... 23/11
 วันที่ - 6 พ.ย. 2552
 เวลา 16.00

ส่วนราชการ ฝ่ายวิชาการ โทร. 0-2564-4440-79 ต่อ 1823-5

ที่ ศธ.0516.06/ 0.1876 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2552

เรื่อง ประกาศ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามโครงการและการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552

เรียน รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์

สืบเนื่องจากปัจจุบันได้มีนักศึกษาคณะ/โครงการต่างๆ ขออนุมัติจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามโครงการ/ข้ามสถาบันอยู่เสมอๆ ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาเรื่องดังกล่าวเป็นไปอย่างมีหลักการและมีมาตรฐานทางวิชาการ ฝ่ายวิชาการและสำนักทะเบียนและประมวลผล จึงได้ดำเนินการประชุม/ปรึกษาร่วมกัน และได้ร่วมกันร่างหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามโครงการและการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกันในทุกคณะ/โครงการ

ฝ่ายวิชาการจึงได้เสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามโครงการและการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 18/2552 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2552 พิจารณา ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวมีมติเห็นชอบกับประกาศดังกล่าว แต่ได้ตั้งข้อสังเกตบางประการและมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจดทะเบียนเรียนวิชาเลือกและวิชาเลือกเสรีให้ชัดเจน ซึ่งฝ่ายวิชาการได้พิจารณาปรับแก้ร่างประกาศ ดังกล่าวตามข้อสังเกตที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

บัดนี้ ท่านอธิการบดีได้ลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามโครงการและการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 เรียบร้อยแล้ว โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป รายละเอียดตั้งสำเนาประกาศ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย
 จักขอขอบคุณยิ่ง

Alim Lt

(ศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ โจรนกิจอำนวย)
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

เรียน กรมการวิชาการ,
 เพื่อโปรดทราบ

TRF
 9 พย. 52

65

20/11/52
 6 พ.ย. 52



ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามโครงการและ
การจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

พ.ศ. 2552

เพื่อให้การควบคุมและกำกับดูแลการจัดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามโครงการและข้าม
สถาบันอุดมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในระดับปริญญาตรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับมาตรฐานด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540
ข้อ 10.10 ข้อ 10.12 และข้อ 24 อธิการบดีโดยมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 14/2552 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2552 และ ครั้งที่ 18/2552 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2552 จึงเห็นควรกำหนด
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามโครงการและการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้าม
สถาบันอุดมศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ดังต่อไปนี้

1. เวลาที่มีผลใช้บังคับ

ให้ประกาศนี้มีผลใช้บังคับกับการจดทะเบียนศึกษารายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป

2. บทนิยาม

ในประกาศนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“คณะ” หมายความว่า รวมถึง วิทยาลัย สำนัก สถาบัน หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน ทั้งที่มีสถานะเป็นส่วนราชการ หรือจัดตั้ง โดย
สภามหาวิทยาลัย

“คณบดี” หมายความว่า รวมถึง ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน ทั้งที่มีสถานะเป็นส่วนราชการ หรือจัดตั้ง โดย
สภามหาวิทยาลัย

“การจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามโครงการ” หมายความว่า การจดทะเบียนศึกษารายวิชาที่
เปิดสอนในโครงการอื่นภายในมหาวิทยาลัย

“การจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามสถาบัน” หมายความว่า การจดทะเบียนศึกษารายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่น

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองให้มีสถานะเทียบเท่าสถาบันอุดมศึกษา

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามโครงการ

ในกรณีมีเหตุผลพิเศษหรือความจำเป็นอันสมควร นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีตามข้อเสนอแนะของคณบดีคณะที่ตนสังกัดและคณบดีคณะที่เกี่ยวข้อง อาจจดทะเบียนศึกษารายวิชาบังคับ วิชาเลือก และวิชาเลือกเสรี ข้ามโครงการได้ภายใต้เงื่อนไขที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้

กรณีการจดทะเบียนศึกษารายวิชาที่เป็นวิชาบังคับ จะกระทำได้ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

(1) นักศึกษาที่ประสงค์จะจดทะเบียนตามวรรคแรกต้องเป็นนักศึกษาที่อยู่ในฐานะชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ

(2) รายวิชาที่ประสงค์จะจดทะเบียนศึกษาต้องเป็นรายวิชาที่นักศึกษาเคยจดทะเบียนเรียนที่คณะต้นสังกัดแล้ว แต่ยังไม่สอบไม่ผ่านตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือเป็นวิชาพื้นความรู้/วิชาบังคับก่อนของวิชาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร

(3) รายวิชาที่ประสงค์จะจดทะเบียนศึกษาต้องเป็นรายวิชาที่คณะต้นสังกัดไม่เปิดสอน หรือมีเวลาเรียนทับซ้อนกับวิชาอื่น

(4) รายวิชาที่ประสงค์จะจดทะเบียนศึกษาต้องมีเนื้อหาเทียบเคียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา ซึ่งกำหนดไว้ในหลักสูตร/สาขาวิชาของคณะต้นสังกัด

กรณีการจดทะเบียนศึกษารายวิชาที่เป็นวิชาเลือก และวิชาเลือกเสรี นักศึกษามีสิทธิจดทะเบียนเรียนได้ไม่เกินจำนวนหน่วยกิตตามที่คณะกำหนดไว้ในหลักสูตร

ในการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะของคณบดี หรือการอนุมัติของอธิการบดี ให้คำนึงถึงเหตุผลและความจำเป็นของนักศึกษา สภาพแวดล้อมการศึกษา อาทิเช่น ความเหมาะสมของรายวิชาที่ขอจดทะเบียน ระบบการศึกษาของโครงการ ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน ระยะเวลาเปิด/ปิดภาค ประกอบด้วย

4. ขั้นตอนและกำหนดเวลาการยื่นคำร้องจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามโครงการ

ให้นักศึกษายื่นคำร้องแสดงความจำนงขอจดทะเบียนเรียนข้ามโครงการที่คณะต้นสังกัด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ ก่อนการลงทะเบียนภาคการศึกษาปกติ หรือ 2 สัปดาห์ก่อนการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน เว้นเสียแต่มีเหตุผลพิเศษหรือความจำเป็นอันมีอาจหลีกเลี่ยงได้

เมื่อได้รับคำร้อง ให้คณบดีต้นสังกัดพิจารณาให้ความเห็นและจัดส่งคำร้องต่อไปยังคณบดีที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่ออธิการบดีต่อไป

ในกรณีที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการตามวรรคแรก ให้นักศึกษาชำระค่าหน่วยกิตตามอัตราของโครงการที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาที่ได้รับอนุมัติ

5. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามสถาบัน

ในกรณีมีเหตุผลพิเศษหรือความจำเป็นอันสมควร นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีตามข้อเสนอแนะของคณบดีคณะที่ตนสังกัด อาจจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามสถาบันได้ภายใต้เงื่อนไขในข้อนี้

สถาบันที่นักศึกษาประสงค์จะจดทะเบียนศึกษารายวิชา ต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ประเภทจำกัดจำนวนรับนักศึกษาที่อยู่ในบันทึกข้อตกลงการโอนย้ายหน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2538 จำนวน 7 แห่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาไปจดทะเบียนศึกษารายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการเทียบเคียงกันได้กับหลักสูตร/สาขาวิชาของคณะก็ได้ โดยขอให้คณะแจ้งชื่อสถาบันอุดมศึกษาให้มหาวิทยาลัยทราบ แต่ต้องมีใช้สถาบันอุดมศึกษาประเภทไม่จำกัดจำนวนรับนักศึกษาและ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน

กรณีการจดทะเบียนศึกษารายวิชาที่เป็นวิชาบังคับ ให้นำความในข้อ 3 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

กรณีการจดทะเบียนศึกษารายวิชาที่เป็นวิชาเลือก และวิชาเลือกเสรี นักศึกษามีสิทธิจดทะเบียนเรียนได้ไม่เกินจำนวนหน่วยกิตตามที่คณะกำหนดไว้ในหลักสูตร และต้องมีเนื้อหาเทียบเคียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่กับรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

ในการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะของคณบดี หรือการอนุมัติของอธิการบดี ให้คำนึงถึงเหตุผลและความจำเป็นของนักศึกษา สภาพแวดล้อมการศึกษา อาทิเช่น ความเหมาะสมของรายวิชาที่ขอจดทะเบียน ระบบการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่จะไปจดทะเบียนศึกษา ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน ระยะเวลาเปิด/ปิดภาค รวมตลอดถึงการไม่มีผลกระทบต่อการศึกษาของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

6. ขั้นตอนและกำหนดเวลาการยื่นคำร้องจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามสถาบัน

ให้นักศึกษายื่นคำร้องแสดงความจำนงขอจดทะเบียนเรียนข้ามสถาบันที่คณะต้นสังกัด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ ก่อนการลงทะเบียนภาคการศึกษาปกติ หรือ 2 สัปดาห์ก่อนการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน เว้นเสียแต่มีเหตุผลพิเศษหรือความจำเป็นอันมีอาจหลีกเลี่ยงได้

เมื่อได้รับคำร้อง ให้คณบดีต้นสังกัดพิจารณาให้ความเห็นและนำเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาค่อยไป

ในกรณีที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการตามวรรคก่อน ให้อธิการบดีมีหนังสือแจ้งไปยังสถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. 2552



(ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์)

อธิการบดี